

Số: 02/BC-MNTH

Tân Hiệp, ngày 12 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị của nhà trường

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo.

Thực hiện Công văn số 109/SGDĐT-GDTrHTX ngày 17/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn báo cáo công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị giáo dục của Nhà trường;

Trường mầm non Tân Hiệp cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị của nhà trường cụ thể như sau:

1. Tình hình trang thiết bị dạy học hiện có

Thiết bị đồ dùng hiện có của nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy của học sinh và giáo viên. Trong đó các có đầy đủ đồ dùng và máy tính, ti vi . Trong đó có 03 lớp lá, 03 lớp chồi có bảng tương tác thông minh, 01 phòng máy tin học ngoại ngữ. Các lớp được trang bị tương đối đầy đủ đồ dùng theo Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT.

2. Hiệu quả công tác quản lý sử dụng các trang thiết bị giáo dục

Của các cán bộ quản lý, của nhân viên phụ trách khi thực hiện nhiệm vụ được giao (Phó hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo quản lý bộ phận thiết bị, và nhân viên thiết bị thực hiện nhiệm vụ được giao. Hàng năm xây dựng kế hoạch quản lý và sử dụng thiết bị dạy học đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích.

Việc xây dựng kế hoạch để khai thác, sử dụng có hiệu quả góp phần tích cực trong đổi mới phương pháp giáo dục.

Hàng năm nhà trường có sơ kết, tổng kết về công tác sử dụng thiết bị để nắm bắt tình hình, nhu cầu thực tế của giáo viên và học sinh. Từ đó có những đề xuất lên cấp trên cho phù hợp.

Các trang thiết bị dạy học được sử dụng thường xuyên trong các tiết dạy, giáo viên và học sinh rất thích và cảm thấy dễ hiểu hơn khi có đồ dùng dạy học minh họa cho bài học.

Phòng Tin học tiếng anh được sắp xếp bài trí rất khoa học, các thiết bị đồ dùng được đánh số để tiện theo dõi. Các thiết bị đều là cảm ứng rất thuận tiện khi trẻ sử dụng. Trong máy tính và bảng ipad có cài đặt các phần mềm, tính năng của các trò chơi, khi trẻ chơi hình ảnh sinh động, có âm thanh để trẻ đọc theo. Khi học sinh được tiếp cận các thiết bị đồ dùng ở đây các em rất hứng khởi và đam mê.

Các trang thiết bị đồ chơi, đặc biệt là các thiết bị đồ chơi ngoài trời được nhà trường bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, đầu năm có sơn sửa kịp thời đảm bảo an toàn tuyệt đối khi trẻ sử dụng và vận động.

Đơn vị thực hiện, nghiêm túc việc cập nhật số tài sản của lớp và trên phần mềm Misa. Tài sản của đơn vị được bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh tất cả thiết bị dạy học phục vụ năm học mới và trong suốt năm học, đặc biệt là công tác bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh phòng máy tính, phòng ngoại ngữ, thiết bị điện tử,

2. Tự kiểm tra, đánh giá theo biểu thống kê kèm theo:

2.1. Về khả năng đáp ứng của TBDH

Nội dung	% Khả năng đáp ứng				
	Tốt	Khá	TB	Không đáp ứng theo nhu cầu	Còn thiếu
Tình hình trang thiết bị dạy học (TBDH) hiện có					
Lớp Lá 1	100%				
Lớp Lá 2	100%				
Lớp Lá 3	100%				
Chòi 1	100%				
Chòi 2	100%				
Chòi 3	100%				
Mâm 1	100%				
Mâm 2	100%				
Nhà trẻ 1A	70%				
Nhà trẻ 1B	100%				

2.2 Về hiệu quả sử dụng TBDH

Nội dung	Tốt		Bình thường		Kém	
	SL	%	SL	%	SL	%
Tần suất sử dụng TBDH đạt yêu cầu nội dung chương trình dạy học		100%				
Mức độ sử dụng thành thạo TBDH của GV		100%				
Hiệu suất làm việc của GV trong tiết học có sử dụng TBDH		100%				
Việc truyền tải kiến thức, tạo kỹ năng thực hành cho HS thông qua sử dụng TBDH của GV		100%				

Qua tiết học có sử dụng TBDH, GVBM có thể kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của HS		100%				
---	--	------	--	--	--	--

Trên đây là báo cáo công tác quản lý, sử dụng trang thiết trường mầm non Tân Hiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Mỹ